



Kyo.Prot.N.43/2020

Xin gửi các giáo dân trong địa phận Kyoto

Thư Mục vụ Lễ Phục Sinh 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận

Như thường lệ hằng năm Cha thường gửi lời chúc mừng Chúa Phục Sinh đến với chúng con, nhưng năm nay trên toàn thế giới đang bị thảm họa của đại dịch Viurs Corona gây ra, cho nên từ trong thâm tâm của Cha không thể nói với chúng con được lời chúc mừng. Chính vì vậy, Cha chỉ có thể nói với chúng con rằng, hãy biết cảm tạ hồng ân cứu chuộc của Thiên Chúa, Ngài là Đấng ban phát và là nguồn mạch của mọi sự sống, Đấng đổi mới đức tin của chúng ta qua sự Phục Sinh của Ngài.

Chủ đề của Đức Thánh Cha ghé thăm Nhật Bản năm ngoái là 『Bảo vệ mọi sự sống』 và trên thế giới thực sự cũng đang phấn đấu trong chủ đề này và theo như chúng con biết, để bảo vệ sự sống, nó phải cần không biết bao nhiêu là nỗ lực, hy sinh của nhiều người để thực thi nó. Chủ đề mùa chay năm 2020 là 『Hãy để Chúa Thánh Thần biến đổi』 nhưng chính mùa chay năm nay lại là thời gian thử thách của chúng con về sự tạm dừng các Thánh Lễ. Chúng con hãy tiếp tục sống với những thời kì khó khăn này bằng việc kiểm điểm lại đời sống đức tin của chúng con qua các lần chúng con được tham dự các Thánh Lễ và việc nuôi dưỡng linh hồn chúng con qua Mình Thánh Ngài.

Các giáo dân thân mến của Cha, đây là thời điểm để chúng con khắc ghi trong tâm, hãy cùng nhau cầu nguyện và cầu nguyện liên li, cho thế giới của chúng ta đang phải chống trọi với nạn đại dịch này. Hãy cầu nguyện cho những người đang làm việc trong công tác y tế có sức khỏe, cho những người đang được điều trị mau lành bệnh, cho những người đang bị nhiễm và đồng hành trong lời cầu nguyện với những ai đã có người thân qua đời vì đại dịch này. Chúng con hãy đọc kinh 『Kinh cầu cho thế giới đang đau khổ vì nạn dịch Virus Corona』 của hội đồng giám mục. Tất cả chúng ta cùng là một thân thể với Chúa Kitô, cho dù là cá nhân, giáo xứ hay cho dù chúng ta không được tham dự các Thánh Lễ đi nữa, chúng ta đừng bao giờ ngã lòng tin thác về sức mạnh của lời cầu nguyện hãy tiếp tục cầu nguyện.

Cha xin các con, vì việc làm yêu mến người thân cận, chúng con hãy hy sinh đừng để cho sự lây nhiễm này lan rộng. Mục đích của việc dừng các Thánh Lễ trong giáo phận là 『Bảo vệ mọi sự sống』 việc làm này là để tránh sự lây lan cho người khác, nếu mỗi người trong các con không ý thức về việc truyền nhiễm này, thì nó sẽ là một thảm họa cho người khác.

Cho dù chúng ta đang sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy tin thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng đã phục sinh và luôn ở cùng với chúng ta, Ngài sẽ làm mới lại đức tin của chúng ta, nhờ lời chuyển cầu từ bi nhân hậu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse Đấng hộ phù Giáo Hội sớm cho đại dịch kết thúc để nhân loại chúng ta được sống an bình.

Thánh lễ vọng phục sinh ngày 11 tháng 4 năm 2020

Giám mục giáo phận Kyoto

Phaolô OtsukaYoshinao

+ Paul Otsuka Yoshinao